
 
ตารางสรุปประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่ 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) วันท่ี ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ 
ณ อ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอลานกระบือ และอ าเภอพรานกระต่าย จังหวดัก าแพงเพชร 

 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๑ ปัญหาด้านที่ดิน  นายปัณยา ประดาพล 
นายกองค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลปางตาไว 

อ.ปางศลิาทอง 
จ.ก าแพงเพชร 

โทร. ๐๙๕-๕๔๑๖๖๗๘ 
 

เรื่อง ปัญหาความไม่ชัดเจนของแนวเขตที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน ในพ้ืนที่ต าบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว ได้ด าเนินการจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ในต าบล
ปางตาไว แต่มีบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากติด
ปัญหาแนวเขตที่ดินไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดิน สปก. ที่ดินในเขตพ้ืนที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ ตลอดจนที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อีกทั้งระยะเวลาในการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ค่อนข้างใช้ เวลานาน การด าเนินการเกิดความล่าช้า  
ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างทันท่วงที 
ความต้องการ 
     ๑. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง ด าเนินการรางวัดแนว
เขตที่ดินให้ชัดเจน 
     ๒. แก้ไขและปรับปรุงระเบียบขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณา
ขออนุมัติในการด าเนินการให้มีความสะดวกและรวดเร็ว      

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

จังหวดัรบัไปด าเนนิการ 
จึงควรส่งเรื่องไปยังผูว้่า

ราชการจังหวดัก าแพงเพชร 
เพื่อติดตามและสอบถาม

ข้อมูลเท็จจริงกบัหน่วยงานที่
รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าว 
โดยจะมีการประชุมหารอื
ภายในจังหวัด หากมีความ

คืบหน้าจะแจ้งให้ทาง
คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป 

และ 
ควรสง่เรื่องไปยัง 
คณะกรรมาธิการ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ต่อไป 



 
 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

   หน่วยงานชี้แจง 
     ๑. นางสาหร่าย ซินศิริ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ก าแพงเพชร สาขาคลองขลุง โทร. ๐๙๑ -๘๘๙๐๖๔๖ ชี้แจงว่า  
การขอใช้ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขต สปก. ในการขอใช้ที่ดิน
หากที่ดินมีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงแล้ว การขอใช้ไม่น่าจะมีปัญหา 
สามารถยื่นค าขอใช้ที่ดินได้ตามนัยมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดินได้ที่ส านักงานที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร สาขาคลองขลุง  
     ประเด็นปัญหาที่ทาง อบต.ประสบปัญหาการขอใช้นา่จะเป็นปญัหา
การขอใช้ที่สาธารณะที่ยังไม่มีการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
ประเด็นนี้ในการขอใช้ต้องขอใช้กับเจ้าของพ้ืนที่ ถ้าที่ดินอยู่ในเขต 
สปก. ก็ต้องไปขอกับทางหน่วยงาน สปก. เหตุผลคือต าแหน่งที่ขอใช้จะ
เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกันหรือไม่  หรือเป็นที่ 
สปก.จัดให้ประชาชนแล้วประชาชนอุทิศให้เป็นที่เพ่ือให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 
     ๒. นายอภิฑูรย์  หนูเอก ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร โทร. ๐๘๙-๕๘๙๘๐๑๐ 
ชี้แจงว่า เป็นหน้าที่ของส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร 
ซึ่งขอรับปัญหาดังกล่าวไปด าเนินการแก้ไขให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและ 
ขอชี้แจงว่าทางสปก.ไม่สามารถให้บริษัทเอกชนท าการรางวัดที่ดินได้ 
เพราะผิดระเบียบต้องแก้ไขกฎหมาย 

  



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

   หน่วยงานชี้แจง 
     ๓. นายพรชัย  น้อยสวรรค์ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ.ก าแพงเพชร โทร. ๐๘๑-๒๕๑๑๒๑๗ ชี้แจงว่า เมื่อก่อน
พ้ืนที่ เขต สปก. ก่อนที่จะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาตั้งแต่เมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๓๐ พ้ืนที่ที่กันไว้จะมีหมายเหตุในหลักฐานของที่ส่งมอบให้กับ
ทาง สปก. นอกจากจะเป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ถ้าสปก.รับไปแล้วส่วน
ไหนที่เป็นวัด ถนน ให้ทาง สปก.นั้นกันออก แต่จังหวัดก าแพงเพชรไม่
สามารถกันพ้ืนที่ออกได้หมด เนื่องจากก าลังของเจ้าหน้าที่ในการรางวัด
พ้ืนที่มีไม่เพียงพอ อาจจะมีตกหล่นไปบ้าง ท าให้มีพื้นที่ทับซ้อนกันบ้าง 
โดยการกันพ้ืนที่ออกต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของพ้ืนที่ในแต่ละแห่งนั้นๆ 
ซึ่งรายละเอียดของแผนที่เดิมของจังหวัดก าแพงเพชร ข้อมูลอยู่ ท่ี 
กรมป่าไม้จังหวัดก าแพงเพชร โดยทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดก าแพงเพชรได้ยกให้เป็นพื้นที่ สปก. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๒. ปัญหาด้าน 
แหล่งน้ า 

 นายบญุมาก  บุญวัตร 
รองนายก อบต.โพธิ์ทอง   
ที่อยู่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๑๒ 

ต.โพธิ์ทอง  
อ.ปางศลิาทอง 
จ.ก าแพงเพชร 

โทร. ๐๘๑-๐๓๘๒๐๑๔ 
 

เรื่ อ ง ปัญ หาการขออนุญ าต เจาะบ่ อบาดาลใน พ้ืนที่  สปก .  
ของต าบลโพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร จากกรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และความต้องการ 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง ประสบปัญหาการขอ
อนุญาตการเจาะน้ าบาดาลในพ้ืนที่ สปก.ซึ่งมีกระบวนการขออนุญาต
หลายขั้นและมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และมีระยะเวลาในการด าเนินการ
ที่ค่อนข้างนานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงท าให้การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกิดความล่าช้า 
ความต้องการ 
     ควรลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกในการขออนุญาตการเจาะ
บ่อน้ าบาดาลของที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานชี้แจง 
     ๑. นายพรชัย  น้อยสวรรค์ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ.ก าแพงเพชร โทร. ๐๘๑-๒๕๑๑๒๑๗ ชี้แจงว่า หากจะ
ขุดบ่อบาดาลในพ้ืนที่ สปก. ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่นั้น 
โดยต้องมีการยื่นค าขออนุญาตจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หากต้องการขุดบ่อบาดาลขนาด ๕ นิ้ว ขึ้นไปถึง ๗ นิ้ว 
ทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งเรื่องให้
ส านักงานทรัพยากรน้ าและบาดาล เขต ๗ พิจารณาอนุมัติ โดยใช้เวลา
ประมาณ ๗ วัน ถ้าเอกสารครบถ้วนไม่มีปัญหาใดๆ 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

จังหวดัรบัไปด าเนนิการ 
จึงควรส่งเรื่องไปยังผูว้่า

ราชการจังหวดัก าแพงเพชร 
เพื่อติดตามและสอบถาม

ข้อมูลเท็จจริงกบัหน่วยงานที่
รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าว 
หากมคีวามคืบหนา้จะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 



 
 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

   หน่วยงานชี้แจง  
     ๒. นายสรศักดิ์ ศรแก้ว ต าแหน่ง ผู้อ านวยการทรัพยากรน้ าและ
บาดาล จังหวัดก าแพงเพชร โทร. ๐๘๙-๙๔๗๔๕๖๑ ชี้แจงดังนี้ 
     ๑.) การกระท าความผิดฐานลักลอบเจาะต้องถูกด าเนินคดีแจ้ง
ความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ และส่งเรื่องให้กรมทรัพยากรน้ าบาดาลเพ่ือ
เปรียบเทียบคดี เมื่อผู้กระท าความผิดช าระค่าปรับแล้วถือว่าคดีสิ้นไป    
     ๒.) การเติมน้ าใต้ดิน สามารถด าเนินการเติมลงในบ่อเติมน้ าลึกไม่
เกินที่กฎหมายก าหนด ในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ส านักทรัพยากรน้ า
บาดาลเขต ๗ (ก าแพงเพชร) ได้ด าเนินการเติมน้ าใต้ดินรูปแบบบ่อวง
แบบเติมน้ าผ่านสระน้ า ในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก 
สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์       
     ๓.) ผู้ที่จะใช้น้ าบาดาลโดยการเจาะบ่อ ต้องได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ปัจจุบันคือ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแต่ละจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

  



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ปัญหาด้าน 
แหล่งน้ า 

 นายโสภณ  ทองศรี   
รองนายก อบต.หินดาต 

ที่อยู่ ๘๒ หมู่ที่ ๖ 
ต.หนิดาต  

อ.ปางศลิาทอง  
จ.ก าแพงเพชร 

โทร. ๐๖๑-๓๖๐๒๒๙๗ 
 

เรื่อง ปัญหาการขออนุญาตสร้างฝายกักเก็บน้ า ในพ้ืนที่ สปก.  
ของต าบลหินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร จากกรมเจ้าท่า 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และความต้องการ 
     เนื่องด้วยต าบลหินดาตมีพ้ืนที่ทั้งหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็น
เอกสารสิทธิ์ สปก. ๔-๐๑ ประชากรเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม การประกอบอาชีพเกษตรกรรมจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีน้ าเป็นปัจจัยหลัก ต าบลหินดาตมีสภาพพ้ืนที่ลาดเอยีงล าคลอง
ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้เพ่ือการเกษตรได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
สร้างฝายเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ แต่ในปัจจุบันการก่อสร้างดังกล่าวยังติด
ระเบียบ/กฎหมายของกรมเจ้าท่าอยู่ ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ให้กับพ่ีน้องเกษตรกรได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว จึงขอให้กรมเจ้าท่าได้
มอบอ านาจดังกล่าวมาให้ท้องถิ่นเหมือนเดิม 
ความต้องการ 
     ควรลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกในการขออนุญาตการใช้
พ้ืนที่ สปก. ของที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานชี้แจง 
     นายวัชรศักดิ์ มาติวงศ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ 
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรค์ โทร. ๐๘๐-๕๐๗๖๖๕๒ 
ชี้แจงว่า กรมเจ้าท่าดูแลแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ  
ตามมาตรา ๑ ๑ ๗  พ รบ .ก ารเดิ น เรื อ ในน้ า ไทย  พ .ศ .๒ ๔ ๕ ๖  
คลองหมายถึง คลองธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากการขุด การขุดลอก 
เพื่อรักษาสภาพล าน้ า พ.ศ. ๒๕๕๖ (ระเบียบกรมเจ้าท่า) ให้ขออนุญาต
ที่ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

จังหวดัรบัไปด าเนนิการ 
จึงควรส่งเรื่องไปยังผูว้่า

ราชการจังหวดัก าแพงเพชร 
เพื่อติดตามและสอบถาม

ข้อมูลเท็จจริงกบัหน่วยงานที่
รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าว 
หากมคีวามคืบหนา้จะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ปัญหาด้าน 
แหล่งน้ า 

 นายอานนท ์  
อภิชาตติรากลู   
นายกเทศมนตร ี

ต าบลพรานกระต่าย 
โทร. ๐๘๑-๘๘๖๖๒๒๑ 

 

เรื่อง ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก ในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และความต้องการ 
     ๑. น้ าท่วมจากน้ าล้นตลิ่ง จากน้ าล้นตลิ่งคลองประดังงาวและคลอง
ห้วยโค้งไหลเข้าเขตชุมชนด้วยศักยภาพคลองทั้ง ๒ ไม่เพียงพอต่อการ
ระบายน้ า 
     ๒. ฝนตกหนักในพ้ืนที่ระบบระบายน้ า ตามถนนสายหลักต่าง ๆ  
แม้มีครอบคลุมแต่บางช่วงมีขนาดไม่เหมาะสมต่อการระบาย รวมถึง 
น้ าท่วมพ้ืนที่การเกษตร 
     ๓. การบริหารจัดการน้ ายังไม่ดีพอ มีสิ่งกีดขวางน้ า จากการกักเก็บ
น้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรเมื่อถึงฤดูฝน ไม่น าสิ่งกีดขวางออกได้ทัน รวมถึง
การเปิด – ปิด ประตูน้ าชลประทาน 
     ๔. ระบบประตูระบายน้ ายังไม่เพียงพอต่อการระบายน้ าบางช่วง 
ท าให้เป็นคอขวด 
ข้อเสนอแนะ 
     ๑. ก่อสร้างประตูระบายน้ าหนองเค้าแมวเพ่ิมจาก ๒ ช่อง เป็น ๔ ช่อง 
เพ่ือความสะดวกของการไหลของน้ าป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่การเกษตร
และย่านเศรษฐกิจ 
     ๒. ก่อสร้างดาดสองข้างทางหลวง ๑๐๑ เพ่ือการระบายน้ าที่
รวดเร็วขึ้น น้ าไม่ไหลท าให้เอ่อล้นข้ามทางหลวงไหลเข้าสู่เขตชุมชน 
     ๓. หาพ้ืนที่สร้างแก้มลิงเพื่อรองรับน้ าจากเขาเขียว 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

จังหวดัรบัไปด าเนนิการ 
จึงควรส่งเรื่องไปยังผูว้่า

ราชการจังหวดัก าแพงเพชร 
เพื่อติดตามและสอบถาม

ข้อมูลเท็จจริงกบัหน่วยงานที่
รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าว 
หากมคีวามคืบหนา้จะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 



 
 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

   หน่วยงานชี้แจง 
     ๑. นายสุรปรีข์  ณ ศรีธะ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ 
ส านักงานชลประทานที่ ๔ ชี้แจงว่า กรมชลประทาน โดยส านักงาน
ชลประทานที่ ๔ มีแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ าป่าเขาเขียว เพ่ือบรรเทา
อุทกภัยเขตเทศบาลพรานกระต่ายความจุ ๙๑๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
ปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จ ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ าป่าเขาเขียวต้อง
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เนื่องจากมีพ้ืนที่น้ าท่วมเขต
ป่าสงวนแห่งชาติโซน C ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ประมาณ ๑๐๐ ไร่  
ซึ่งกรมชลประทานโดยส านักบริหารโครงการด าเนินการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป 
     ส าหรับแก้มลิงหนองตะกล้าบริเวณเหนือโรงพยาบาลพราน
กระต่าย ส านักงานชลประทานที่ ๔ จะได้ประสานนายกเทศมนตรี
เทศบาลพรานกระต่ายเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป 
     ๒. นายดิเรก พรมนี ต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส แขวงทางหลวง
ตากที่ ๑ โทร.๐๙๗-๙๒๑๘๓๗๑ ชี้แจงกรณีน้ าท่วมทางสาย ๑๐๑ 
แขวงตากที่ ๑ ได้บรรจุแผนงานแกไ้ขน้ าท่วม ปี ๒๕๖๘ ชื่องานก่อสร้าง
ทางระบายน้ าถาวร ระหว่าง กม.27+375 – กม. 30+100 งบประมาณ 
๓๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว 
 
 

  



 
 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ปัญหาด้าน 
แหล่งน้ า 

 นายเสวียน พละทรัพย ์  
ก านนัต าบลท่าไม ้

โทร. ๐๘๗-๘๔๕๒๔๑๔ 
และ 

นายถวิล  พละทรัพย ์
นายก อบต.ท่าไม ้

โทร. ๐๖๕-๓๐๒๘๙๙๘ 
 

เรื่อง ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากและน้ าแล้ง  
ในพ้ืนทีต่ าบลท่าไม้ อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และความต้องการ 
     เนื่องจากต าบลท่าไม้เกิดปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากติดต่อกันมาตลอด 
เนื่องจากมีน้ ามากจากหลายสาขา โดยเฉพาะน้ าป่าไหลหลากจากภูเขา
และน้ าท่วมทางสาย ๑๑๓๒ ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  
ส่วนในฤดูแล้งน้ าจะไหลลงสู่แม่น้ าปิง จึงเกิดภัยแล้งในฤดูแล้ง จึงอยาก
เสนอโครงการอ่างเก็บน้ าเขาเขียว ซึ่งชลประทานได้ออกแบบก่อสร้าง
เรียบร้อยแล้ว แต่ติดขัดข้อกฎหมายป่าไม้ จึงไม่สามารถก่อสร้างได้ 
ข้อเสนอแนะ 
     ๑. เนื่องจากต าบลท่าไม้มีพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขา
เขียว-เขาสว่าง-ป่าคลองห้วยทราย ๘๐% ไม่มีเอกสารที่ดิน 
     ๒. น้ าอุปโภค บริโภค ยังไม่มีทุกหมู่บ้านบางหมู่บ้านไม่มีน้ าสะอาด
ในการดื่มใช้ น้ าดื่มชาวบ้านยังต้องซื้อน้ ามาดื่ม 
     ๓. อ่างเก็บน้ าบ้านน้ าดิบมะพร้าว ต าบลท่าไม้ ถ้าด าเนินการสร้าง
อ่างเก็บน้ าได้ก็จะบรรเทาน้ าท่วม น้ าแล้งได้ ต าบลท่าไม้รับน้ าจาก
คลอง ๔ สาย ไหลมารวมที่ต าบลท่าไม้ทั้งหมด ได้แก่ คลองแม่ระกา, 
คลองวังตะกู (เขาเขียวบางส่วน), คลองน้ าดิบมะพร้าว (เขาเขียว)  
และคลองน้ าดั้น (เขาเขียว) 
 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

จังหวดัรบัไปด าเนนิการ 
จึงควรส่งเรื่องไปยังผูว้่า

ราชการจังหวดัก าแพงเพชร 
เพื่อติดตามและสอบถาม

ข้อมูลเท็จจริงกบัหน่วยงานที่
รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าว 
หากมคีวามคืบหนา้จะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมลู การด าเนินงาน 

   หน่วยงานชี้แจง 
     ๑. นายดิเรก พรมนี ต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส แขวงทางหลวง
ตากที่ ๑ โทร.๐๙๗-๙๒๑๘๓๗๑ ชี้แจงกรณีน้ าท่วมทางบ้านท่าไม้ 
แขวงตากที่ ๑ ได้บรรจุแผนงานขยายทางจราจร ปี ๒๕๖๘ ทางสาย 
๑๑๓๒ กม.19+850 – กม. 22+000 งบประมาณ ๒๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๒. นายชวนินทร์ สุภาธา ต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาท่อทองแดง โทร. ๐๕๕-๗๑๑๕๕๓ ชี้แจงว่าเทศบาลต าบล
พรานกระต่าย ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจ าในภาวะฝนตกหนัก
มากกว่า ๑๐๐ มม. ติดต่อกัน ๑ – ๒ วัน โดยมีน้ าป่าท่วมจากล าห้วย
ธรรมชาติฝั่ งตะวันตก ๒ ห้วย คือ ห้วยประดังงาวและห้วยโค้ง  
ซึ่งมีพ้ืนที่รับน้ า ๘๐ ตร.กม. และ ๔๙ ตร.กม. ตามล าดับ เมื่อฝนตก
หนักท าให้เกิดน้ าบ่าท่วมพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของถนนทางหลวงหมายเลข 
๑๐๑ หากระบายไปคลองสามพวงไม่ทัน ท าให้น้ าล้นเข้าท่วม ๑ – ๒ 
เมตร นานประมาณ ๑ สัปดาห์ หน่วยงานต่าง ๆ จึงได้วางแผนงาน
พัฒนาปรับปรุงคลองระบายน้ าและอาคารควบคุมน้ า ท าให้ปีต่อ ๆ มา 
สามารถลดปัญหาการเกิดน้ าท่วมในเขตเทศบาลได้มากขึ้น คงเหลือ
ปัญหาน้ าขังในพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ 
  ในกรณีนี้  กรมชลประทานโดยส านักชลประทานที่  ๔ และ
หน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมทางหลวง ยังมีแผนพัฒนาระบบระบายน้ า  
ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น โครงการ
อ่างเก็บน้ าป่าเขาเขียว โครงการปรับปรุงอาคารกลางคลองต่าง ๆ และ
โครงการปรับปรุงท่อลอดถนนที่มีขนาดเล็ก  

       



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๓ ปัญหาด้าน 
คมนาคม 

ว่าที่ร้อยตร ีธาริน   
อยู่ครอบ 

สมาชิกชมรมก านนั 
ผู้ใหญ่บ้าน อ.ลานกระบือ 

ที่อยู่ ๑๘๗ หมู่ที่ ๑ 
ต.ลานกระบือ  
อ.ลานกระบอื 
จ.ก าแพงเพชร 

โทร. ๐๖๔-๖๙๔๕๙๗๘ 
 

เรื่อง ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการจราจรคับคั่งและการขยาย
ของเมืองก าแพงเพชร ตามประกาศผังเมืองรวมลานกระบือ ลงวันที่ 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในพ้ืนที่อ าเภอลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการจราจรคับคั่ง ท าให้การไหลของน้ าใน
ฤดูน้ าหลาก คลอง ทางไหลของน้ าเปลี่ยนแปลงไป การขยายตัวของ
เมืองเป็นปัญหาอุปสรรคในการระบายน้ าอย่างมาก โดยหน้าฤดูแล้ง 
คลองที่เล็กแคบ ไม่สะดวกกับการไหลและส่งน้ า โดยลานกระบือรองรับ
น้ าจากท่อทองแดงจากแม่น้ าปิง อีกทั้งสภาพภูมิสังคมขยายตัวท าให้
การจราจรคับคั่ง อุบัติเหตุเกิดขึ้น เสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหา 
     ควรท าถนนบายพาสลานกระบือตามประกาศผังเมืองรวม 
ลานกระบือ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ใช้ประกาศเป็นกฎหมาย
แล้ว โดยควรออกแบบทางระบายน้ าและส่งน้ าไปยังไร่นาของประชาชน 
หน่วยงานชี้แจง 
     ๑. นางสาวพัชรี  อ่อนศรี ต าแหน่ง นั กผังเมืองช านาญการ 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร โทร.๐๘๗-
๖๙๘๗๙๒๙ ชี้แจงว่า ผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือประกาศบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีโครงการคมนาคมขนส่งตาม
ประกาศฯ ที่ควรด าเนินการเพ่ือใช้เป็นถนนเลี่ยงเมือง จ านวน ๑ สาย  

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

จังหวดัรบัไปด าเนนิการ 
จึงควรส่งเรื่องไปยังผูว้่า

ราชการจังหวดัก าแพงเพชร 
เพื่อติดตามและสอบถาม

ข้อมูลเท็จจริงกบัหน่วยงานที่
รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าว 
หากมคีวามคืบหนา้จะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

 



 
 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปญัหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

   ได้แก่ ถนนสาย ค ขนาดเขตทาง ๒๕ เมตร ซึ่งวิธีการที่จะท าให้มีถนน
สายนี้เกิดเป็นรูปธรรม ท าได้หลายวิธี เช่น ใช้การด าเนินการของ
กระทรวงคมนาคม (ทล,ทช) หรือ ท าโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ของกรมโยธิการและผังเมือง ซึ่งหากถนนสายนี้เกดิเป็นรูปธรรมจะ
ท าให้เกิดประโยชน์แก่พ้ืนที่ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นลดปัญหา
การจราจร เป็นการเปิดพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของเมือง จึงควร
ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือด าเนินการ
ให้เป็นรูปธรรมต่อไป 
     ๒. นายชิตพงศ์ วังนาค ผู้แทนหน่วยงานทางหลวงชนบทจังหวัด
ก าแพงเพชร โทร.๐๙๔-๖๓๕๔๑๔๖ ชี้แจงว่า การท าถนนบายพาสหรือ
ถนนเลี่ยงเมืองลานกระบือ ตามเส้นสีเหลืองตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด
จะต้องผ่านถนนของทางหลวง จ านวน ๓ สายทางด้วยกัน คือ 
     ๑.) จากลานกระบือไปก าแพงเพชร เป็นถนน ทล.สาย ๑๐๖๕  
     ๒.) จากลานกระบือไปบางระก า เป็นถนน ทล.สาย ๑๐๖๕ (ต่อกัน) 
     ๓.) จากลานกระบือไปไทรงาม เป็นถนน ทล.สาย ๑๒๗๘  
     โดยแนวทางที่ควรจะเป็นน่าจะให้ทางหลวงเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการ 
 
 
 

  



 
 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปญัหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

๔ ปัญหาด้าน 
สังคม 

นายอุดม  เกษสวุรรณ ์
สมาชิกสภา อบต. 

ที่อยู่ ๘๓/๑ หมู่ที่ ๖ 
ต.หนิดาต  

อ.ปางศลิาทอง 
จ.ก าแพงเพชร 

โทร. ๐๖๑-๖๘๑๔๖๙๐ 
 

เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายเยาวชน 
ข้อเสนอแนะ 
     ปัจจุบันปัญหาความปลอดภัยในสังคมมมีากมายและหนักขึน้เรื่อยๆ 
โดยเฉพาะเยาวชนก่อเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้
ปรับปรุงกฎหมายส าหรับเยาวชนควรเพ่ิมโทษให้มากขึ้นกว่าเดิม  
หรือหากมีผู้อยู่เบื้องหลังการกระท าความรุนแรงของเยาวชนก็ควรจะมี
บทลงโทษตามกฎหมายอย่างเหมาะสมด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

ควรสง่เรื่องไปยัง 
คณะกรรมาธิการ 

การกฎหมาย การยตุิธรรม 
และการต ารวจ 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
หากมคีวามคืบหนา้จะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป  

 



 
 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

 ปัญหาด้าน 
สังคม 

นายน้อย  พะโยม 
นายก อบต.หนองหลวง 

ที่อยู่ ๓ หมู่ที ่๘ 
ต.หนองหลวง  
อ.ลานกระบอื 
จ.ก าแพงเพชร 

โทร. ๐๘๗-๘๔๒๘๘๒๙ 
 

เรื่อง ข้อเสนอแนะการขอรับการจัดสรรภาษีค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
เพ่ิมมากขึ้น ในพ้ืนทีอ่ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
     ๑. การขยายฐานน้ ามันในพ้ืนที่มีปริมาณมากขึ้น ท าให้เกิดผล
กระทบต่างๆ มากมาย เช่น เสียงดัง ฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นท าให้เกิดสุข
ภาวะเป็นพิษ ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศและถนนเป็นหลุม 
เป็นบ่อ ท าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมขึ้น 
     ๒. การสัญจรไปมาล าบาก เพราะเวลาที่มีการย้ายหลีกแต่ละครั้ง 
รถบรรทุกน้ ามันวิ่งบนถนน ๒ เลน ที่แคบและมีการปล่อยพร้อมกัน 
ครั้งละ ๖ คัน ท าให้รถของประชาชนที่วิ่งสัญจรไปมาล าบาก เพราะรถ
แต่ละคันวิ่งติด ๆ กัน เป็นแถวนเว้นช่องว่างน้อยรถวิ่งแซงล าบาก  
ท าให้การสัญจรล่าช้า และท าให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 
     ซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้นเกิดจากความต้องการน้ ามันดิบเพ่ิมมาก
ขึ้น ท าให้ต้องมีการขยายฐานน้ ามันเพ่ิมขึ้น ท าให้บริษัทที่ผลิตน้ ามัน 
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ท่ีมีการผลิตน้ ามันมากขึ้น
และยังได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมน้อยกว่าพ้ืนที่ท่ีไม่ได้รับ
ผลกระทบ ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมไม่เหมาะสม กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบและได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมน้อย  
ท าให้การพัฒนาของท้องถิ่นเป็นไปได้อย่างล่าช้า 
 

การแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา 

 

จังหวดัรบัไปด าเนนิการ 
จึงควรส่งเรื่องไปยังผูว้่า

ราชการจังหวดัก าแพงเพชร 
เพื่อติดตามและสอบถาม

ข้อมูลเท็จจริงกบัหน่วยงานที่
รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าว 
หากมคีวามคืบหนา้จะแจ้ง 

ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

และ 
ควรสง่เรื่องไปยัง 
คณะกรรมาธิการ 

การพลังงาน 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ต่อไป 



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ  ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

   ข้อเสนอแนะ 
     ควรมีการพิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานการผลิตน้ ามันและ
ได้รับผลกระทบต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมอย่าง
เป็นธรรมและเหมาะสม ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
     การได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าภาคหลวงปิโตรเลียมเกณฑ์เดิม 
การจัดสรรงบประมาณค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ๒๐ เปอร์เซ็นต์  
ของท้องถิ่ นที่ มี พ้ื นที่ แหล่งน้ ามัน  ๓  จั งหวัด  ได้แก่  ๑ .จั งหวัด
ก าแพงเพชร ๒.จังหวัดสุโขทัย ๓.จังหวัดพิษณุโลก มีจ านวน ๓๖ แห่ง 
ท าให้ตัวหารมากยิ่งขึ้น ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ
จัดสรรงบประมาณค่าภาคหลวงปิโตรเลียมน้อยลง จึงอยากขอสัดส่วน
การจัดสรรงบประมาณค่าภาคหลวงปิโตรเลียมเพ่ิมขึ้นจากเดิมดังนี้ 
     ๑. รัฐบาลกลาง ๔๐% 
     ๒. อบจ.๒๐% 
     ๓. ท้องถิ่นที่ท่ีมีบ่อน้ ามัน ๒๐% 
     ๔. จังหวัดที่มีค่าภาคหลวง ๑๐% 
     ๕. ทั่วประเทศ ๑๐% 
  ขอเพ่ิมขึ้นจาก อบจ. ๑๐% ดังนี้ 
     ๑. รัฐบาลกลาง ๔๐% 
     ๒. อบจ.๑๐% 
     ๓. ท้องถิ่นที่ท่ีมีบ่อน้ ามัน ๒๕% 
     ๔. จังหวัดที่มีค่าภาคหลวง ๑๕% 
     ๕. ทั่วประเทศ ๑๐% 

  



 

ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้น าเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การด าเนินงาน 

   หน่วยงานชี้แจง 
     ๑. นายศรินทร์  วันยะ ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและก ากับ
กิ จก รรม พ ลั ง งาน  ส านั ก งาน พ ลั ง งาน จั งห วั ด ก าแพ ง เพ ช ร  
โทร. ๐๘๖-๔๑๑๐๗๕๘ ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสรรค่าภาษีปิโตรเลียม 
(ค่าภาคหลวง) และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดสรรค่าภาคหลวง  
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้มีการปรับขึ้นค่าภาษีไปแล้วตามความเป็นธรรมและ
เหมาะสม ควรให้ผู้ร้องเรียนศึกษาระเบียบใหม่ให้ดีกว่าอีกครั้ง 
     ๒. นายพูลธรัตน์  ไชยโย ต าแหน่ง วิศวกรปิโตรเลียมช านาญการ 
กรมเชื้อเพลงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน โทร. ๐๙๕-๖๙๐๙๙๗๙ 
ชี้แจงว่า ค่าภาคหลวงมีการเสนอเปลี่ยนแปลงตามร่าง พ.ร.บ.รายได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  
ซึ่งเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสมแล้ว 
     ๓. นายเบญจพล  อนุศาสน์อมรกุล ต าแหน่ง วิศวกร บริษัท 
ปตท.สผ.จ ากัด (มหาชน) โทร. ๐๘๕-๗๘๕๕๔๙๕ ชี้แจงว่า การบริหาร
จัดการของโครงการได้ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง
ถนน อาทิ การใช้รถยนต์ขนส่งน้ ามันดิบ ท าให้ผู้ใช้ทางได้เห็นอย่าง
ชัดเจน การออกแบบรถยนต์ขนส่งน้ ามันดิบให้มีความปลอดภัย ติดตั้ง
อุปกรณ์ ติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถน้ ามันดิบ  ซึ่งที่
ผ่านมายังไม่ได้รับข้อร้องเรียนในลักษณะนี้มาก่อน 

  


